

Số: /BC-THTT

Thành Tô, ngày tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023 của trường Tiểu học Thành Tô

Căn cứ Công văn số 4668/STNMT-CCBVMT ngày 13/9/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Thực hiện kế hoạch số: 235 /KH-UBND ngày tháng 10 năm 2023 của UBND quận Hải An về kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023 trên địa bàn quận Hải An.

Trường Tiểu học Thành Tô thực hiện tuyên truyền nội dung:

Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hàng năm. Từ đó đến nay, Chiến dịch trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Nhằm tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích các hoạt động, phong trào cộng đồng vì môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Phát động toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vào hoạt động bảo vệ môi trường, trong đó tập trung vào các nội dung về thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, hướng đến phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về Chiến dịch làm sạch thế giới nhằm quán triệt, làm sâu sắc hơn nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường; tạo công luận lên án những hành vi gây tổn hại đến môi trường.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường; phân loại chất thải tại nguồn (đặc biệt là rác thải làm từ nhựa, bao bì, túi nilon khó phân hủy), giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

* Khẩu hiệu tuyên truyền năm 2023 của trường Tiểu học Thành Tô “Hãy giữ gìn vệ sinh chung - Nói không với xả rác bừa bãi”

Hình ảnh Trường Tiểu học Thành Tô treo băng rôn, khẩu hiệu Hướng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn



Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Huyền

